



คำสรุป

ปรัชญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางปรีดา คงแป้น

ปรัชญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ



คำสดุดีเกียรติคุณ นางปรีดา คงแป้น

ปรัชญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางปรีดา คงแป้น เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ระหว่างที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในภาคใต้ (ราม-ทักษิณ) ๕ พื้นที่ นับเป็นจุดเริ่มให้ นางปรีดา คงแป้น หันมาสนใจในด้านการพัฒนาชุมชน

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑ นางปรีดา คงแป้น ได้เข้ารับการศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (POP (People's Organizer Participation) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (พัฒนาชุมชนแออัด) ต่อมา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ ได้เป็นผู้ประสานงานโครงการแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) ชุมชนชอยเซ่งกี โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ UNDP และระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙ ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (โครงการ Land Sharing) ในระหว่างที่ทำงาน นางปรีดา คงแป้น ยังได้ร่วมฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในด้านชุมชนอีกหลายวาระ อาทิ ฝึกอบรมการทำงานกับชุมชน ณ ประเทศอินเดีย สัมมนาเรื่อง การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ณ แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา สัมมนา และศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนและเมืองแบบมีส่วนร่วมหลายฝ่าย ณ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน ณ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และแอฟริกาใต้

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนที่ได้ทั้งจากการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และจากการปฏิบัติงานในชุมชนจริง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ นางปรีดา คงแป้น จึงเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมูลนิธิชุมชนไทยซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผู้ยากไร้ในเมืองและชนบท โดยมีชุมชนเป็นแกนหลักในการตัดสินใจดำเนินการแก้ไขปัญหา

ความรู้สามารถในด้านการพัฒนาชุมชนของ นางปรีดา คงแป้น ยังประจักษ์ชัดในการที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานด้านชุมชนทั้งที่เป็นการแก้ไขปัญหา การฟื้นฟู การปฏิรูป และการพัฒนา เช่น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (สำนักนายกรัฐมนตรี) อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน (ศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) คณะกรรมการประสานและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคม (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ผู้จัดการโครงการความร่วมมือฟื้นฟูพื้นที่ธรณีพิบัติสึนามิ ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิชุมชนไทย และ UNDP อนุกรรมการโครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ที่ปรึกษาคณะกรรมการฟื้นฟูสามชุกตลาดร้อยปี คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและการร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง (สำนักนายกรัฐมนตรี) คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ (ค.น.พ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน) คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (สำนักนายกรัฐมนตรี) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล รวมทั้งเป็นอนุกรรมการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นต้น

ในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ถือได้ว่านางปรีดา คงแป้น เป็นผู้หนึ่งที่มีคุณูปการต่องานบริการชุมชนของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือแบบหลายองค์กรภาคีทั้งในและต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดตั้ง “เครือข่ายชุมชนศรัทธาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางศาสนา การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เกิดสันติสุข การฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน และการวางรากฐานการพัฒนาแบบพึ่งตนเองของชุมชน เครือข่ายชุมชนศรัทธาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมทั้งทางวิชาการ งบประมาณ และการทำงานในพื้นที่ ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านโดยการพึ่งตนเองและมีความยั่งยืน ความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนศรัทธาทำให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้การยอมรับ ตลอดทั้งมีทัศนคติที่ดีในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนศรัทธามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนจัดตั้งเครือข่ายแก้ปัญหาคนสัญชาติคนไทยให้แก่คนไทยพลัดถิ่น (ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร) จนนำไปสู่การออกพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้แก่คนไทยพลัดถิ่น การผลักดันมติคณะรัฐมนตรีฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพื้นที่อันดามัน

โดยเหตุที่ นางปรีดา คงแป้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาชุมชนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นผู้กอปรกิจอันดีงาม เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปรัชญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามสืบไป

